

การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สำนักงาน สกสค.

สำนักงาน สกสค. กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค – ช.พ.ส เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สำนักงาน สกสค. สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป จนถึงอายุ 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 28 ธันวาคม 2561 โดยวิธีการยื่นใบสมัครสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สกสค. กทม. (ในวันและเวลาราชการ) ตามวันดังกล่าวข้างต้น
2. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครแต่ไม่สะดวกไปยื่นเอกสารที่ สกสค. สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ลิงค์ <http://person.ku.ac.th/welfare>

หรือสแกน QR CODE



ผู้สนใจสมัครสมาชิก สามารถ Download เอกสารประกาศ รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ www.person.ku.ac.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คุณมนมุนินทร์ แก้วจรรยา โทร. 644806 หรือ 644814

แบบฟอร์มการเบิกเงินอุดหนุนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ปรับปรุงปี 2562 และยกเลิกแบบฟอร์มเดิม

ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดแบบฟอร์มการเบิกเงินอุดหนุนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ เป็นกระดาดชาขาว ตัวอักษรสีเขียว ตั้งแต่เริ่มเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเบิกจ่าย และให้ส่วนงานดำเนินการจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามรูปแบบที่กำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำใบเบิกเงินอุดหนุนสวัสดิการมีความคล่องตัว กองคลัง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการเบิกเงินอุดหนุนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๐๕) และการศึกษาของบุตร (แบบ ๗๒๑๘) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ เป็นกระดาดชาสีเขียว ตัวอักษรสีดำ เพื่อใช้แทนแบบฟอร์มใบเบิกเงินอุดหนุนสวัสดิการฉบับเดิม โดยท่านสามารถ Download แบบฟอร์มนี้ผ่าน Website กองคลัง (<http://www.finance.ku.ac.th>) และกำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้กรณีที่ยังมีส่วนงานยังมีแบบฟอร์มฉบับเดิมเหลืออยู่ให้นำมาใช้ในการเบิกจ่ายได้ต่อไปจนกว่าจะหมด

งานทรัพยากรบุคคล จึงขอแจ้งเวียนบุคลากรทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://mis-services.ku.ac.th/e-Saraban/book-document/2561-2673.pdf>

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาที่รัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เรื่อง เทคนิคการบริหารความสุขในการทำงาน

ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาที่รัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เรื่อง “เทคนิคการบริหารความสุขในการทำงาน” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรบรรยายคือ อาจารย์อำนาจ ทศนียกุล อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าของตำราตัวเบา มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

งานทรัพยากรบุคคลจึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาที่รัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกันนะคะ